



Thái Bình tích cực triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 1
- Các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó bão số 1



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 17/7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và

TKCN tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 tại một số địa phương, đơn vị, phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Bão số 1 là cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình; sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển, lượng mưa lớn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp... Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, đặc biệt

là Công điện số 646/CD-TTg, ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ - được coi là kim chỉ nam để triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ và lưu ý các địa phương, đơn vị không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải chủ động linh hoạt, phối hợp tốt trong xử lý các tình huống và chuẩn bị chu đáo nhất cho các tình huống, các biện pháp phòng, chống bão nhằm mục tiêu không có thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản.

*** Thái Bình thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 17/7**

Ngay sau hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

hợp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.008 phương tiện với 2.894 lao động đang làm ăn trên biển. Trong đó có 8 phương tiện với 50 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh; (Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÓNG VIÊN

466 tỷ đồng doanh số cho vay ưu đãi của Chính phủ

Chiều ngày 17/7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp quý III/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Đến hết tháng 6/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 3.999 tỷ đồng, tăng 6,21% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.993 tỷ đồng, tăng 6,23% so với thời điểm 31/12/2022 với 92.792 khách hàng đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt gần 466 tỷ đồng với 13.796 lượt khách hàng được vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,19% tổng dư nợ cho vay. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang cho vay 4 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với dư nợ cho vay đạt hơn 252 tỷ đồng, đạt 93,15% kế hoạch; đồng thời, thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP với số tiền gần 24 tỷ đồng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 319 thành viên ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH các cấp thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, qua đó kiểm tra được 4 lượt huyện, 585 lượt xã, 202

lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu được 3.286 lượt hộ vay vốn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh rà soát lại các kết quả đã đạt được, trên cơ sở đó có giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi, các chính sách mới, các chương trình tín dụng chính sách để mọi người dân biết và thực hiện; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2026 bảo đảm sát tình hình thực tế địa phương theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu thành viên Ban đại diện HDQT Ngân hàng CSXH tỉnh chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo chuyên đề, trên cơ sở đó kịp thời khắc phục sai sót trong cho vay ưu đãi của Chính phủ; phối hợp với MTTQ tỉnh và Đoàn thể các cấp triển khai các nội dung đã ký kết, không để tồn đọng nguồn vốn gây lãng phí; phối hợp với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong việc tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ hội ở cơ sở...

MINH HƯƠNG

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thái Bình tăng 4,45%

Ảnh hưởng của tổng cầu thế giới sụt giảm, lạm phát và thực trạng suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn dẫn đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm. 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, xuất khẩu giảm 12,1%, nhập khẩu giảm 18,2%.

Tuy nhiên, tại Thái Bình, hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.168,3 triệu USD, tăng 4,45% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 872 triệu USD, giảm 26,94% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ước xuất siêu 296,3 triệu USD. Các nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn là dệt may, da giày, linh kiện phụ tùng xe, xơ sợi, dệt khăn bông, sắt thép, sản phẩm kim loại và nông thủy sản. Thị trường xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp trong tỉnh gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước châu Âu, Hồng Kông và Canada.

KHÁC DUÂN

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Phối hợp cung ứng 64 tấn phân bón trả chậm cho hội viên

6 tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đã ký kết, phối hợp với các công ty, nhà máy phân bón cung ứng 64 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên yên tâm sản xuất, giảm bớt nỗi lo về tiền vật tư, phân bón mỗi khi vào mùa vụ; hội viên nông dân được sử dụng các loại phân bón bảo đảm chất lượng mà không phải qua khâu trung gian, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất. Đồng thời, Hội đã tích cực vận động hội viên khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm, đầu mối tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn, đem lại hiệu quả thiết thực.



Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) chăm sóc hoa, cây cảnh.

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý nguồn vốn trên 57 tỷ đồng tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quý hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam cho gần 1.900 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp tổ chức 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.140 lượt hội viên học tập, nâng cao kiến thức, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng năng suất, sản lượng, chất lượng vật nuôi, cây trồng.

MINH NGUYỆT

KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI

Bệ đỡ cho các dự án phát triển

(Xem trang 2)



Hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.